

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀNH THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Hành Thịnh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện Nghĩa Hành về việc báo cáo công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024. UBND xã Hành Thịnh báo cáo công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024 như sau :

I. Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Căn cứ theo Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. UBND xã Hành Thịnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/3/2024 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hành Thịnh, nhằm để phân công trách nhiệm, chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền

a. Cập nhật văn bản, thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử

Đã cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung cải cách hành chính lên Trang thông tin điện tử của xã. Cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính.

Chỉ đạo bộ phận một cửa tổ chức niêm yết kịp thời, công khai các bộ thủ tục hành chính, nhằm giúp người dân, đơn vị đến liên hệ công tác dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trang thôn tin địa tử xã xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo, các bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính của địa phương.

b. Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, lưu động, tài liệu, các ấn phẩm, hội nghị tập huấn, hội thi, ...

Tăng cường tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức như: Thông qua các hội thi, hội diễn; lồng ghép sơ kết, tổng kết của Đảng ủy, UBND xã, kết hợp các đoàn thể tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương. Kết quả trong năm tổ chức được 06 cuộc có hơn 1.623 lượt người dự. Trong năm 2024, UBND xã đã treo 04 tấm băng rôn qua đường, 06 pa nô để tuyên truyền công tác cải cách hành chính của xã.

c. Tuyên truyền trên báo chí, chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh ...

Chỉ đạo loa của các thôn thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính theo kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách thủ tục hành chính (thời lượng 01 tuần/lần).

d. Các hoạt động thông tin tuyên truyền khác:

Trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, UBND xã đã tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn như: mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và quốc tế lao động (01/5) và 79 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024). Ngoài ra đã thực hiện treo băng rôn, treo cờ Đảng, cờ nước, cờ phướn tuyên truyền trên các tuyến đường chính của xã.

3. Nhận xét, đánh giá:

a. Những mặt làm được:

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong năm qua luôn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, qua đó tạo sự thuận lợi trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thông qua công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và TTTC được nhanh chóng, hạn chế thời gian đi lại của người dân .

b. Những mặt hạn chế:

Do cán bộ, công chức phụ trách nhiều lĩnh vực từ đó vai trò tham mưu cũng như công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền đôi lúc chưa kịp thời.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tuyên truyền cải cách hành chính về đào tạo kỹ năng tuyên truyền, viết tin bài cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính.

II. Nhiệm vụ tuyên truyền năm 2025:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Tuyên truyền thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” nhằm giảm thời gian giải quyết, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước .

3. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính ...

4. Tuyên truyền việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào quy trình xử lý văn bản trong cơ quan nhà nước của tỉnh, để tạo tiền đề cho ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

5. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đến từng cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

6. Tuyên truyền việc thực hiện một cửa điện tử và tuyên truyền triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cá nhân, tổ chức về sử dụng

dịch vụ công trực tuyến cũng như dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức; phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Hành Thịnh báo cáo phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nghĩa Hành biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện;
- Lưu VP.UBND xã.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Việt Hoàng